



สถิติป่วนเดือนมี.ค. 56 “เดือนถกบีอาร์เอ็น” เหตุรุนแรง-เจ็บตายพุ่งสูงสุด

เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถือเป็นเดือนที่ทางรัฐบาลได้มีการเจรจาสันติภาพอย่างไม่เป็นทางการกับแกนนำกลุ่มบีอาร์เอ็นก่อนการแถลงการครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียในวันที่ 29 ของเดือนมีนาคมนี้ ในขณะที่เดียวกันทางภาคส่วนศปร.กอ.รมน.ภาคส่วน 4 สน.ได้รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบเดือนมีนาคม 2556 นั้น มีความรุนแรงกว่าเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

จากสถิติการเก็บข้อมูลดังกล่าวพบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมทั้งหมด 57 เหตุการณ์ แยกเป็นเหตุลอบยิงด้วยอาวุธปืน 36 เหตุการณ์ ลอบวางระเบิด 15 เหตุการณ์ ก่อวิน 5 เหตุการณ์ และลอบวางเพลิง 1 เหตุการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์มากที่สุดเ

ในรอบสามเดือน เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์มีเหตุเกิดขึ้น 42 เหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและเดือนมกราคม 47 เหตุการณ์ ซึ่งเมื่อย้อนนับรวม 9 ปีแล้ว พบว่าสถิติการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ รวมคนในพื้นที่แล้วถึง 5,000 ราย สรุปได้ดังนี้ ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2547 ถึง 31 ม.ค.2556 อยู่ที่ 5,003 ราย แยกเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 2,111 ราย ศาสนาอิสลาม 2,761 ราย ไม่ระบุศาสนา 131 ราย มีผู้บาดเจ็บรวม 9,114 ราย แยกเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 5,735 ราย ศาสนาอิสลาม 2,876 ราย ไม่ระบุศาสนา 503 ราย *ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 1 เมษายน 2556*

ระนอง – เกาะสอง เตรียมจัดประชุมที่ปืชี สถานความสัมพันธ์ต้อนรับประชาคมอาเซียน

คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – พม่า จังหวัด

ระนองและเกาะสอง หรือที่ปืชีได้กำหนดประชุมที่ปืชีครั้งที่ 31 ขึ้นที่ จ.เกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการหารือในประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหา ประกอบกับเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งประเด็นสำคัญของฝ่ายไทยในการร่วมหารือครั้งนี้คือ การผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มที่ อ.ละอุ่น และ อ.กระบุรี เพื่อรับการขยายตัวทางการค้าการลงทุน ซึ่งฝ่ายไทยก็มีความพร้อมในเรื่องนี้อยู่แล้ว ในด้านของพม่า นั้น ได้เตรียมหารือในประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่ง หรือนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต ประกอบด้วยปัญหาเกาะทั้ง 3 แห่ง คือ เกาะคัน เกาะหลาม และเกาะซันก ที่ทั้งฝ่ายไทย และพม่าอ้างเป็น

เจ้าของ ซึ่งทางฝ่ายพม่ายืนยันตามแผนที่ของอังกฤษ และอินเดียที่จัดทำไว้ว่า เกาะทั้ง 3 แห่งเป็นของพม่าไม่ใช่ของไทย จึงแจ้งฝ่ายไทยให้ระมัดระวังในการดำเนินการใดๆบนเกาะทั้งสาม

นอกจากนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมในเรื่องการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะชายฝั่งของไทยที่บ้านปากจั่น กระบุรีที่ส่งผลกระทบต่อพม่า และเรื่องแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานไทยอีกด้วย

ASTV ออนไลน์/26 เมษายน 2556

มรส. เร่งทำแผนแม่บทพัฒนา 3 เกาะตั้ง ฝั่งอ่าวไทย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเสวนาเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการท่องเที่ยว” ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ. เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ในการเสวนา ทางมรส. ได้เสนอให้ทุกภาคส่วนมีการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ไร้ทิศทาง จึง

อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำแผนแม่บทนี้ ผศ.ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมรส. เปิดเผยว่า จะช่วยส่งสัญญาณให้ประชาชนตระหนักว่าในอนาคตจะต้องเจอกับอะไรบ้าง และจะรับมือกับมันอย่างไร ด้านนางวรรณิ ไทยพาณิชย์ นายกสมาคมส่ง เสริม การ ท่อง เที ย ว อ.เกาะพะงัน เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือทุกรูปแบบ ด้วยเห็นว่า การทำแผนแม่บท ไม่เพียงเป็นเข็มทิศชี้ทางเดินที่ถูกต้องให้แก่คนรุ่นนี้ แต่ยังเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการออกแบบการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องได้เป็นอย่างดีด้วย

ASTV ออนไลน์/27 มีนาคม 2556

เครือข่ายปกป้องเกาะฯ เมืองสุราษฎร์ ออกแถลงการณ์ขอรัฐหยุดสำรวจน้ำมัน

นายอานนท์ วาทยานนท์ ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ได้ออกมา

แถลงการณ์ว่า ทางเครือข่ายได้เรียกร้องรัฐบาลให้ดำเนินการยุติการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวจาก 4 บริษัทคือ บริษัทชาลามานเดอร์ บริษัทเซฟรอน บริษัทเพิร์ลออย (อมตะ) และบริษัทนูโคสต้า เนื่องจากแท่นขุดเจาะอยู่ใกล้ชายฝั่ง หวั่นว่าจะเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ที่เป็นรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 20,000 – 30,000 ล้านบาท รวมถึงพื้นที่แหล่งอาหารทางทะเลที่รัฐให้เอกชนสัมปทานอยู่ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดอ่าวไทยของฤดูวางไข่ ห้ามทำการประมง ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

ไทยรัฐออนไลน์/ 17 มีนาคม 2556

มูลนิธิรักษ์ไทยหนุนบสร้างบ้านปลาที่กระบี่เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

มูลนิธิรักษ์ไทย นำโดยดลหล่อ เหมพิทักษ์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านไหนดั้ง จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงท่อซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านปลา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่เริ่มลดน้อยลงจากการใช้ประเภทจับสัตว์น้ำผิดวิธี รวมถึงจาก

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยทุ่มทุนสนับสนุน 2.3 ล้านบาท ทั้งนี้ นายดลห้อย กล่าว ว่า เหตุที่สร้างบ้านปลานั้น เนื่องจากชาวประมงประสบ ปัญหาการทำประมงอย่าง หนัก นอกจากนี้ ยังมีการ คุกคามเข้ามาจากสถานการณ์ ต่างๆ เช่น การเข้ามาทำประมง พาณิชยชายฝั่ง การพัฒนา เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจับ สัตว์น้ำได้ปริมาณที่มากขึ้น เพื่อป้อนความต้องการของ ตลาด การจับปลาที่ไม่ได้ขนาด ตัดวงจรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของ สัตว์น้ำ การใช้ช่องโหว่ของ กฎหมายประติษฐ์เครื่องมือ ทำลายล้างต่างๆ เพื่อให้ สามารถจับได้มากขึ้น และที่ สำคัญยังพบว่า สภาพอากาศ ที่ร้อนขึ้นยังได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำ เช่นเดียวกัน การทุ่มทุนสร้าง บ้านปลาในครั้งนี้ จึงเป็นการ ช่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำที่ยังไม่ เต็มโตเต็มที่ รวมถึงเป็นการ เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย

พลังชนออนไลน์/ 4 เมษายน 2556

แกนนำปีอาร์เอ็น แลง 5 เงื่อนไขเจรจาสันติภาพกับ ฝ่ายไทย

กลุ่มปีอาร์เอ็นได้มีการ

เผยแพร่คลิปผ่าน youtube เป็นการแถลงการณ์โดย นาย ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำกลุ่มปี อาร์เอ็น และนายอับดุลกาติม คาลิบ สมาชิกกลุ่มปีอาร์เอ็น ซึ่งทั้งสองคนเป็นตัวแทนกลุ่ม ก่อความไม่สงบที่เคยเข้าร่วม พุดคุยเพื่อสันติภาพกับคณะ พุดคุยฝ่ายไทยที่ประเทศ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา นายชินทาโร ฮารา อาจารย์ภาควิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสง ขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้แปลคลิปดังกล่าว ซึ่งมี ข้อความโดยสรุปว่า “ปีอาร์ เอ็นเป็นแนวร่วมปฏิบัติแห่ง ชาติสำหรับคนมาเลย์ใน จ.ปัตตานีของไทย จุดประสงค์ การก่อตั้งปีอาร์เอ็น เพื่อรวม ชาวมาเลย์ในปัตตานีทุกหมู่ เหล่าเพื่อสร้างนักรบสำหรับ ชาวปัตตานี ชาวมาเลย์ใน ปัตตานีเข้มแข็งขึ้น และจักต้อง ได้รับอิสรภาพเสรีภาพ หลังจากนั้นเราจะบริหาร (ประเทศ) ด้วยความยุติธรรมและเท่า เทียมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฉะนั้นผมอยากจะร้องขอไปยัง ชาวปัตตานีทุกคน ไม่ว่าท่าน จะเป็นชนชาติไหน ทั้งมาเลย์ จีน หรือสยาม อย่าได้หัวนเกรง

หรือวิตกเกี่ยวกับความ ยุติธรรมที่เราจะทำให้บังเกิด ขึ้น นี่คือการอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับการต่อสู้ของปีอาร์เอ็น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อความ ยุติธรรม ความมั่งคั่ง และก่อ ตั้งประเทศแห่งความยุติธรรม”

และยังกล่าวอีกว่า การ ปฏิบัติการต่างๆ จะยังคงเกิด ขึ้นจนกว่าจะยึดครองและการ กัดขี่ของชาวสยามต่อปัตตานี จะยุติลง และจะมีการเจรจากับ รัฐไทยต่อไปภายใต้เงื่อนไข 5 ข้อ คือ

1. สยาม นักล่าอาณานิคม ต้องยอมรับให้มาเลเซียเข้ามา เป็นคนกลางในการเจรจา ไม่ใช่ ทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวก

2. ต้องเป็นการพุดคุย ระหว่างชาวมาเลย์ผ่านกลุ่มปี อาร์เอ็น กับฝ่ายสยาม

3. ระหว่างการพุดคุยต้องมีผู้สังเกตการณ์จากกลุ่ม อาเซียน ไอโอซี (องค์การการ ประชุมอิสลาม) และเอ็นจีโอ

4. สยามต้องปล่อยคนที่ถูกคุมขังทั้งหมดและยกเลิก หมายจับทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

และ 5. สยามต้องยอมรับ ว่าปีอาร์เอ็นเป็นองค์กรเพื่อ การปลดปล่อยปัตตานี ไม่ใช่ กลุ่มแบ่งแยกดินแดน